



## ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาบอน  
ตรงข้ามกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้าง  
โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาบอน ตรงข้ามกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคางบประมาณ ๑๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้  
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/  
หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล  
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบล  
นาบอน
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาน  
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลนาบอน เชื้อถือ
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์  
และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง  
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป หากไม่ไปรับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง จะถือว่าผู้นั้น ได้รับทราบคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไปดูสถานที่แล้ว จะยกมาเป็นข้ออ้างและข้อโต้แย้งใดๆในภายหลังไม่ได้ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา ในวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กำหนดการอบรมและทดสอบการประมูลจ้างฯ พร้อมมอบหมายเลขประจำตัว (User ID) รหัสผ่าน (Password) ในวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยบริษัท ป๊อปเนท เวิร์ค จำกัด และกำหนดวันเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารประมูลจ้าง ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบล นาบอน ระหว่างวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร.๐-๗๕๔-๙๑๑๕-๘ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ [www.naboncity.go.th](http://www.naboncity.go.th) ของ เทศบาลตำบลนาบอน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน